

เรื่อง ชี้แจงงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ได้นำส่งงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จึงใคร่ขอเรียนชี้แจงสาเหตุและผลการดำเนินงานดังนี้

- รายได้จากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2565 มีจำนวนรวม 1,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 552 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 88 เมื่อเทียบกับ 623 ล้านบาท ของไตรมาสที่ 3 ปี 2564 สาเหตุหลักมาจากส่วนงานรับจ้างผลิตมีโครงการในมือมากขึ้น และโครงการใหญ่ที่เคยหยุดงานชั่วคราวได้กลับมาเริ่มงานก่อสร้างแล้วในไตรมาสที่ 2 ของปี ปัจจุบัน ทำให้ปริมาณงานรับจ้างผลิตที่ดำเนินการและสามารถรับรู้รายได้ในปี 2565 มากกว่าปี 2564 แต่ขณะเดียวกัน การให้บริการเก็บรักษาและขนย้ายสินค้าของโครงการดังกล่าวดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับส่วนงานขายเครื่องจักรยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้รายได้จากการขายและบริการลดลงเช่นกัน ส่วนรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ลดลงประมาณร้อยละ 50 จากการที่บริษัทขอยุติได้จำหน่ายสิทธิการเช่าและ/หรือสิทธิการเช่าช่วงให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ เมื่อปลายปี 2564
- อัตรากำไรขั้นต้นจากงานรับจ้างผลิตปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ แต่ต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริษัทสามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับเพิ่มมูลค่าสัญญางานกับลูกค้ารายหนึ่งได้ ทำให้สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นจากการรับจ้างผลิตปรับตัวดีขึ้นด้วย ในขณะที่ปัจจุบันบริษัทยังคงมีต้นทุนการเตรียมงานช่วงเริ่มโครงการใหญ่ค่อนข้างสูง ประกอบกับปริมาณงานที่ยังคงไม่เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้ยังคงมีค่าใช้จ่ายโรงงานที่ไม่ปันส่วนเข้าต้นทุนการรับจ้างผลิต จำนวน 44 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน
- ไตรมาสปัจจุบันบริษัทรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนรับรู้กำไร 71 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารของไตรมาสปัจจุบัน เท่ากับ 55 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการของบริษัทที่ยุติลงมาก เนื่องจากได้ผ่านขั้นตอนการสืบพยานและยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
- วิฤติเศรษฐกิจยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดลงทุนทั่วโลกต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทจะต้องแสดงเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่งผลให้มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในไตรมาสปัจจุบัน รวมจำนวน 35 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุนฯ 6 ล้านบาท

- จากสาเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทแสดงผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 54 ล้านบาท สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 180 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุพัตรา ยิ่งตรง)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน